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ตอนท่ี 6: ฉากทัศน์ไข่โควิดแตก 
 

การปลอดการจากโควิด ทําให้เราท้ังหลายรู้สึกดี 
หลายอย่าง สมัยใหม่เรียกว่า “รู้สึกฟิน” ก่อนน้ี
เรียกว่า “รู้สึกเปรม” ฝร่ังเรียกว่า “Euphoria”  
ก่ึ งต่ืนก่ึงฝันดี  มันเป็นการผสมผสานจาก 
การหลุดพ้นจากความกดดัน หวาดระแวง 
ความรู้สึกเสี่ยง ไปสู่ความเป็นอิสระ จากความ
เหงาแยกตัวกลับสู่สังคมท่ีโหยหา 
 
ในทางการ เ มื อ ง  เ รา รู้ สึ กภาคภู มิ ใ จ ใน
ความสามารถของคนไทยท่ีร่วมมือร่วมใจ อดทน
ทําตามคําแนะนํารัฐบาล จนได้ผลเป็นท่ีน่า
พอใจ เรารู้สึกพอใจกับระบบสาธารณสุขไทยท่ีมี
ผล งานการควบ คุ ม โ รค  ทํ า ใ ห้ โ ค วิ ด ไ ม่
แพร่กระจาย ไม่มีผู้ป่วยหนักล้นโรงพยาบาล 
เม่ือเทียบกับประเทศท่ีรวยกว่าเราท้ังในเอเซีย
และตะวันตก 

 
เราไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เราเฮงด้วย ที่อยู่ในจุดทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีดีของกลุ่มอาเซียนตอนเหนือ ซ่ึงโควิด
สร้างบ้านท่ีไทยไม่สําเร็จ ดูอย่างเมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม เขาฟินๆ เหมือนกัน 
โดยเฉพาะกัมพูชา เขาม่ันใจแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า 
จะรอดจากโควิด ต้ังแต่ยอมให้เรือสําราญนานาชาติ 
ท่ี ติดเ ช้ือโควิดข้ึนฝั่ งในประเทศของตนได้  
และล่าสุดบอกว่าให้นักท่องเท่ียวเข้าประเทศได้ 
หากเป็นอะไรจะดูแลออกค่ารักษาโควิดให้ด้วย 
 
 

“เ รา ไม่ ใ ช่ เ ก่ งอ ย่ า ง เ ดียว  เรา เฮ ง ด้วย  
ไข่โควิดของเราท่ีเฝ้าทะนุถนอม จะแตกเม่ือไหร่ 
ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม” 
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ตอนน้ีเข้าหน้าฝนแล้ว ถามว่าฝนตกจะช่วยลด 
โควิดไหม คําตอบจากอินเดียและบังคลาเทศ
บอกว่าไม่เลย จํานวนโควิดในอินเดียกําลังมาแรง 
เชื้อจากบังคลาเทศมุดข้ามพรมแดนเข้ามาใน
เมียนมาร์อย่างผิดกฎหมาย เราหวังว่าเช้ือคงไม่
ซึมผ่านเมียนมาร์และมุดผ่านเข้ามาในไทย 
 
ในอเมริกา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์เคย
หวังว่าฤดูร้อนจะช่วยทําให้การแพร่เช้ือน้อยลง 
ซ่ึงก็ไม่จริงอีกเหมือนกัน เพราะนอกจาก
อากาศจะเร่ิมร้อนแล้ว อุณหภูมิทางการเมือง 
สีผิวก็ร้อนแรงกว่า ประชาชนออกมาเดินขบวน
ชุมนุมทําให้เกิดการแพร่เชื้อ แต่ในเขตชนบท
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ของอเมริกา ซ่ึงไม่มีการชุมนุมก็มีโควิดมากข้ึน 
ในอเมริกาใต้โควิดก็ระบาดจนรัฐบาลบอกว่า 
ไม่ต้องนับจํานวนคนป่วยคนตายแล้ว เสียเวลา
เปล่า 
 

สรุปแล้วโควิดของท้ังโลกรอบแรกยังคงอยู่  
ยังไม่จบรอบแรกเลยนะครับ  
 
เราฟังรายงานจาก ศบค. อย่างต่อเน่ืองว่าเรา
ไม่มีผู้ป่วยติดเช้ือในประเทศเลย เหมือนเรากําลัง
มีไข่โควิด  
ไข่โควิดของเราท่ีเฝ้าทะนุถนอมมาได้หลายๆ วัน
จะแตกไหม จะแตกเม่ือไหร่ แตกแล้วเราต้อง
กลับไปปิดประเทศอีกไหม แต่ก็คงจะแตกแน่  ๆ
ด้วยเหตุผลง่ายๆ ท่ีพอจะเดาได้ คือ เราจะมี
พฤติกรรมเส่ียงมากข้ึน หลังจากอ้ันมานาน 
 
ตามประสบการณ์ของญ่ี ปุ่นและเกาหลีใต้ 
ความเสี่ยงสําคัญมากท่ีจะทําให้ไข่โควิดแตก
หลังจากท่ีควบคุมโรคได้สําเร็จ คือ กิจกรรม
กลางคืน เราจึงต้องช่วยกันระวังให้จงหนัก 
แล้วไข่โควิดของเราจะแตกแบบระเบิดหรือ
เปล่า ตามสถิติแล้วคําตอบ คือ น่าจะใช่ครับ 
ท้ังในเมืองปลาดิบและเมืองโสมก็เป็นเช่นน้ัน 
เน่ืองจากผู้ติดเชื้อท่ีใช้ชีวิตแบบ “เท่ียวเทียวไป
ทุกท่ี” จึงทําให้แพร่เชื้อได้มาก 
 
 
 

ณ ตอนน้ี เ ป็น ช่ ว งการระบาดของ โค วิ ด  
เรายังไม่เปิดประเทศ หวังว่าเช้ือยังไม่ได้เข้ามา 
จึงช่วงน้ีเป็นโอกาสทองท่ีจะต้องจัดระบบ
เตรียมสถานบริการของเราให้ปลอดภัย เม่ือ
เปิดประเทศและเช้ือเข้ามาแล้ว การแพร่จะได้
ไม่รุนแรงมาก เราจะได้ไม่ต้องเคอร์ฟิวกันอีกรอบ 
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